



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการประกวดโครงการ “MSU_ Knowledge Management Awards 2011”

ตามที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการประกวด “MSU_ Knowledge Management Awards 2011” เพื่อค้นหาและคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเป็นการยกย่องชมเชย และให้กำลังใจสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นความรู้ของแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ ประกวด ดังนี้

ประเด็นความรู้ที่ 1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นายชรรชัย กลิ่นผกา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	อาจารย์พันคม ศรีบุญลือ	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

ประเด็นความรู้ที่ 2 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	อาจารย์คมกริช ชาญณรงค์	โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	อาจารย์ ดร. กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	ได้แก่	อาจารย์ ดร. ดวงทิพย์ กลิ่นบุปผา และ อาจารย์ ดร. อินธิสาร ไชยสุข	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลชมเชย	ได้แก่	อาจารย์ ดร. อัครเดช ฉวีรักษ์	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

ประเด็นความรู้ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนิสิต

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	อาจารย์อมฤต สมพงษ์	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	อาจารย์ ดร. อนิรุทธิ์ ผงคลี	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	ได้แก่	อาจารย์เกรียงศักดิ์ จันทินอก	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
รางวัลชมเชย	ได้แก่	1. ผศ. ดร. วีรยา ภัทรอาชาชัย 2. อาจารย์ศศิ นพเกตุ และ อาจารย์ ทัดสุดา อิมสุวรรณ 3. อาจารย์อัครครา มะเสนา 4. อาจารย์แพรวไพลิน จันทร์โพธิ์ศรี 5. อาจารย์ดร. กัญญมน วิทยาภูมิ	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

ประเด็นความรู้ที่ 4 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยสายสนับสนุนและสายวิชาการเพื่อเพิ่มบทความตีพิมพ์เผยแพร่

รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	อาจารย์ ดร. สุธนา ธัญญชินธ์ และ อาจารย์ ดร. กมล เสวตสมบูรณ์	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
---------------	--------	--	-----------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	อาจารย์ ดร. อาริรัตน์ แซ่คู	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
ประเด็นความรู้ที่ 5 ระเบียบบริหารพัสดุ			
รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางสาวจุไรรัตน์ ผดุงกิจ และ นางสาวจิราวรรณ บุญคำภา	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	นายเพียรชัย คำสะอาด	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นความรู้ที่ 6 การบริหารความเสี่ยง			
รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางสาวอรไท สีหาบุญมี	บัณฑิตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	นางประภัสสร จรัสอรุณฉาย	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	ได้แก่	นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นความรู้ที่ 7 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ			
รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางกรวิภา ไมตรีแพน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	อาจารย์ ดร. การุณย์ ประทุม และ อาจารย์ลาวัลย์ นันทนรินทร์	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
ประเด็นความรู้ที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบราชการ			
รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ผศ. ดร. สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	อาจารย์กนกกุล มาเวียง	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	ได้แก่	นางสฤษดี สามารถ	คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลชมเชย	ได้แก่	1. อาจารย์ ดร. อิงอร นาชัยฤทธิ 2. นางพัชรนันฎ ศรีแก่นจันทร์	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์
ประเด็นความรู้ที่ 9 3 ดี			
รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นายชัยบดินทร์ พรหมแสน	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
รางวัลชมเชย	ได้แก่	นางสาวดารณี เอื้อชนะจิต	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

หมายเหตุ :

รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ	รางวัลละ 3,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	รางวัลละ 2,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2	รางวัลละ 1,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร	

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมบัติ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม